

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP ĐỨC**



BÀI DỰ THI
CUỘC THI “ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ
NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN HỌC TẬP, LÀM
THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH” NĂM 2023

Họ và tên : LƯU THỊ THU HẰNG
Đơn vị: Trường Tiểu học Hợp Đức

BÀI DỰ THI
CUỘC THI “ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN QUẬN ĐỒ SƠN
HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH
HỒ CHÍ MINH” NĂM 2023

Họ và tên tác giả: Lưu Thị Thu Hằng

Nghề nghiệp: Giáo viên

Số điện thoại: 0936945581

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hợp Đức - quận Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng.

TẤM GƯƠNG LÀM THEO LỜI BÁC

1. Tóm tắt bài viết

Nhắc đến hai tiếng Bác Hồ, ai trong chúng ta cũng thấy thân thương, trù mến. Sinh thời, Người hằng quan tâm và dày công xây dựng Đảng thành một khối đoàn kết thống nhất, vững mạnh và trong sạch. Người luôn chăm lo giáo dục, đào tạo, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Cả cuộc đời Người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tương lai, vận mệnh của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Dù là lãnh tụ đứng đầu một đất nước nhưng Bác vẫn sống đạm bạc, giản dị, luôn vì dân, vì nước, không một chút tư riêng. Điều đó đã tạo nên một tấm gương bình dị mà cao quý, khiến mọi người muốn noi theo. Bác tiết kiệm từng thứ nhỏ nhất trong nếp sống, công việc hằng ngày. Bác thường xuyên nhắc nhở mọi người quý trọng sức lao động, sử dụng tiết kiệm từ những vật dụng bé nhỏ như que diêm, sợi chỉ, mẩu bút chì... Bởi không chỉ vì nghèo mới tiết kiệm, mà tiết kiệm là đức tính truyền thống của dân tộc ta.

Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh không chỉ là của một lãnh tụ cách mạng vĩ đại mà còn là của một con người bình thường, gần gũi và chân chính, là một tấm gương đạo đức cho mọi người học tập và làm theo để trở thành công dân tốt trong xã hội.

Nghiêm túc học tập theo tấm gương Bác là điều không dễ và làm theo Bác lại càng khó hơn. Nhưng đồng chí Nghiêm Thị Hợi với tâm lòng trong sáng và sự quyết tâm đã đang học và làm theo Bác. Theo đồng chí thì mọi người đều có thể học tập và làm theo Bác từ những việc hằng ngày, ở mọi lúc, mọi nơi, rất đời bình thường, giản dị.

2. Nội dung bài viết

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ thiên tài, một chiến sĩ cách mạng vĩ đại, chân chính và cũng là một tấm gương đạo đức của một người bình thường với việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên mỗi người dân Việt ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành người Cán bộ, một Đảng viên gương mẫu, Đảng viên tốt, người công dân tốt trong xã hội.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cơ sở để hoàn thiện bản thân, vì đạo đức của mỗi người không tự nhiên xuất hiện, mà do mỗi người tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện trong hoạt động thực tiễn và tiếp thu sự giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình và xã hội.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, đảng viên trước hết cần phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc; đặt độc lập, dân tộc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết. Ra sức phấn đấu, đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh, theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và dân tộc đã lựa chọn. Việc học tập cần phải thể hiện cụ thể bằng những hành động thiết thực, hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao, làm tốt những công việc hằng ngày, nhất là những việc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Qua thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có nhiều tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những hành động và việc làm của nhiều cán bộ

giáo viên rất đáng được trân trọng và nêu gương. Một trong những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của **Chi bộ trường Tiểu học Hợp Đức** là đồng chí **Nghiêm Thị Hợi**.

Cô sinh ra và lớn lên tại Hợp Đức. Khi còn là một giáo viên trẻ, cô đã rất tâm huyết với nghề, không ngại khó, vất vả; là một tấm gương tiêu biểu về nghị lực và ý chí trong công tác. Đối với cô, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, lời nói phải đi đôi với việc làm. Từ đó, cô không ngừng nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục, làm theo lời dạy của Bác “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”. Năm 1994, cô được vinh dự kết nạp vào Đảng. Thời điểm cô được kết nạp chi bộ nhà trường chưa đến 10 đảng viên. Cùng với các đồng chí đảng viên trong chi bộ, đồng chí Nghiêm Thị Hợi đã góp công sức xây dựng chi bộ của nhà trường ngày càng vững mạnh, đến bây giờ số lượng đảng viên trong chi bộ đã hơn 40 đồng chí.

Học tập phong cách quần chúng, dân chủ của Bác trong cuộc sống cũng như trong công việc, đồng chí luôn tận tụy, hết lòng. Không ngại khó khăn gian khổ, sống tiết kiệm, giản dị, không xa hoa lãng phí. Đối với công việc đồng chí luôn gương mẫu đi đầu làm việc một cách chu đáo, cẩn thận. Là một giáo viên, đồng chí luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, không độc đoán áp đặt chủ quan. Cách làm việc của đồng chí nhẹ nhàng nhưng hiệu quả cao, được Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trong trường, tổ 4 tin tưởng, yêu quý. Đồng chí không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kết quả cao trong công việc mà trong quan hệ với đồng nghiệp, đồng chí rất thân thiện, cởi mở, luôn quan tâm, tận tình giúp đỡ chị em trong nhà trường. Đồng chí suy nghĩ rất chu đáo hết lòng vì đồng nghiệp. Không chỉ vậy khi có giáo viên nào trong tổ bị ốm hay gia đình có việc thì đồng chí sẵn sàng đi dạy thay hoặc làm thay việc cho giáo viên đó. Với những giáo viên trẻ mới ra trường còn nhiều bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy hay những giáo viên còn yếu về chuyên môn... Đồng chí sẵn sàng tận tình chỉ bảo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giúp

đỡ nhau cùng tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặc dù công việc của đồng chí rất bận rộn nhưng nhà trường có công việc hay đồng nghiệp có người thân ốm đau, có việc hiếu hỉ... đồng chí đều thăm hỏi, động viên chia sẻ và an ủi kịp thời. Đồng chí thường xuyên đi dự giờ rút kinh nghiệm và đưa ra cách giải quyết tình huống rất hay giúp ích cho các giáo viên trong tổ cũng như trong trường rất nhiều. Đồng nghiệp luôn gần gũi, yêu quý và kính trọng đồng chí. Trong các phong trào của nhà trường đồng chí không nề hà, từ chối bất cứ việc gì, việc nào đồng chí cũng luôn hoàn thành tốt.

Trong công tác giảng dạy đồng chí có trình độ chuyên môn vững vàng, ý thức trách nhiệm cao. Những giờ dạy của đồng chí đã thực sự cuốn hút và tạo ra được không khí sôi nổi hứng thú học tập cho các học sinh. Tôi đã được nghe rất nhiều lời khen của phụ huynh học sinh những thế hệ trước và cả thế hệ học sinh hiện tại rất yêu quý đồng chí. Không phải chỉ vì đồng chí dạy hay, chuyên môn tốt mà hơn hết là ở tấm lòng, sự tận tâm của đồng chí dành cho các học sinh. Đồng chí luôn động viên khuyến khích và giúp đỡ đến mọi đối tượng học sinh trong lớp và những học sinh khuyết tật... Chính sự gần gũi, quan tâm của đồng chí đã làm cho các học sinh tiến bộ hơn rất nhiều. Ở đồng chí, với tấm lòng yêu nghề tất cả vì học sinh thân yêu, đồng chí luôn gần gũi, thương yêu, quan tâm, giúp đỡ và chỉ bảo các học sinh những kỹ năng cần thiết như tự phục vụ, chào hỏi, chia sẻ, lắng nghe và hiểu cho bạn.

Trong công tác chủ nhiệm lớp, đồng chí luôn đưa ra kế hoạch cụ thể trong mọi hoạt động lên lớp, đồng chí bao giờ cũng đi đầu trong mọi phong trào. Đồng chí luôn lắng nghe và đáp ứng những mong muốn của các học sinh (Lớp đồng chí luôn có hòm thư: những điều con muốn nói), thẳng thắn chỉ ra điều sai trái và hướng dẫn các học sinh khắc phục những nhược điểm của mình. Bên cạnh đó đồng chí còn biết may, một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn đồng chí đã may tặng các em bộ đồng phục của nhà trường. Mỗi em được nhận bộ đồng phục đều vui sướng và ôm đồng chí. Đến bây giờ một số học sinh đã trưởng thành hàng năm vẫn quay về để được cô may cho bộ quần áo. Bộ quần áo mà đồng chí trao

tặng học sinh là tấm lòng, là vòng tay yêu thương, là mong muốn của đồng chí dành cho học sinh yêu thương. Bằng tấm lòng, tình cảm chân thành của mình đồng chí đã để lại ấn tượng, tình cảm tốt đẹp trong lòng các học sinh bao qua bao thế hệ. (Minh chứng là lớp học trò những ngày lễ luôn về quây quần bên đồng chí mà bản thân tôi luôn ước ao). Đó là niềm hạnh phúc to lớn của người giáo viên khi được học trò dành cho những tình cảm tri ân. Để đạt được điều đó không phải là dễ, nó đòi hỏi hội tụ ở người giáo viên nhiều phẩm chất. Đúng là một giáo viên có kiến thức, có hiểu biết sự phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh, có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy rung động tinh tế nhất của trái tim con người. Đó là thành công đồng chí đã làm được.





Đồng chí luôn gương mẫu đi đầu với phương châm “ Đảng viên đi trước làng nước theo sau”. Những việc làm của đồng chí thể hiện sự tận tụy với công việc, sự thân thiện, gần gũi, tình yêu thương, sự quan tâm sâu sắc, trách nhiệm đối với học sinh và đồng nghiệp của mình. Đây chính là phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương mà đồng chí đã học được từ tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đợt dịch Covid 19, ngoài việc tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh và người dân cách phòng tránh dịch, tham gia dạy học online đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh, đồng chí còn tự may khẩu trang để ủng hộ quận Đoàn hơn 300 chiếc và cùng với quận Đoàn dạy cán bộ Đoàn cách may khẩu trang phục vụ cho việc phòng chống dịch.

Là một giáo viên gương mẫu, luôn ý thức và đi đầu thực hiện khẩu hiệu của ngành giáo dục “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học – sáng tạo”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng chí là tấm gương để đồng nghiệp học tập, học sinh noi theo. Khi giao tiếp với đồng chí, tôi cảm nhận được sự gần gũi, giản dị, chúng kiến cách đồng chí giao tiếp ứng xử với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp mới thấy cái “Tình” của đồng chí dành cho

mọi người rất chân thành và thân thiện. Đó là cái “Tâm” của đồng chí với nghề, với trò và đồng nghiệp. Đồng chí là thế, luôn là thế, vẫn cái tâm trong sáng, tận tụy với nghề không thể khác được.

Trong gia đình đồng chí là người con hiếu thảo, người vợ hiền, người mẹ đảm đang của con cái. Công việc bận rộn là thế, nhưng đồng chí luôn khéo léo sắp xếp dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc chồng con chu đáo. Các thành viên trong nhà của đồng chí đều là những công dân gương mẫu trong thôn xóm, các con của đồng chí ngoài việc nỗ lực học tập còn không ngừng tham gia tích cực vào các hoạt động của thôn xóm: dọn dẹp vệ sinh khu xóm, văn nghệ, tham gia bảo vệ môi trường biển, hiến máu nhân đạo... Một trong hai người con của đồng chí đã nối bước theo nghề mẹ. Chắc chắn dưới sự dìu dắt tận tình của đồng chí những người con của đồng chí sẽ là những công dân tốt trong tương lai.



Đồng chí sẽ mãi xứng đáng với danh hiệu người phụ nữ “ *Giỏi việc nước, đảm việc nhà*”; “ *Nhà giáo năng động - sáng tạo*” và thực sự là tấm gương điển hình, tiêu biểu trong vận dụng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của trường Tiểu học Hợp Đức.